



ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง การตรวจสอบสุขภาพร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้รับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายก่อนเข้าศึกษาโดยนักศึกษาจะได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจตาบอดสี ตรวจปัสสาวะ ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสุขภาพร่างกายของตน เนื่องจากเมื่อเข้าศึกษาต้องใช้เวลากับการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก อาจทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่กับสุขภาพร่างกายของตน การเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะดำเนินการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนเข้าศึกษา หรือรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่ให้หายก่อนที่จะเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ที่รายงานตัวเข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดวันเวลาตรวจสอบสุขภาพร่างกาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการตรวจในแต่ละวันไว้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของสถานพยาบาลที่ตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ในการนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบดูตารางกำหนดการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย

หลังจากที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ทราบกำหนดวันเวลาตรวจสอบสุขภาพร่างกายของตน ในการเข้ารับการตรวจนั้น ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. ชำระเงินค่าตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ตามวัน และเวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คนละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย

นักศึกษาต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ตามวัน เวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

**ผลการตรวจ**

ผลการตรวจ หากพบว่านักศึกษา มีสภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคใด ๆ ให้บำบัดก่อนเข้าศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาผู้นั้นทราบ และนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบรักษาโรคนั้น ๆ ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของตัวนักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ร่าง/พิมพ์ นันทิยา  
ตรวจ.....

## สถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ

ส่วนงานที่นักศึกษาเข้าศึกษา	สถานพยาบาลตรวจสุขภาพ
<p>๑. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</p> <p>๒. คณะวิทยาศาสตร์</p> <p>๓. คณะเภสัชศาสตร์</p> <p>๔. คณะทันตแพทยศาสตร์</p> <p>๕. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</p> <p>๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>๗. โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>๘. โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์</p> <p>๙. โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</p> <p>๑๐. โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p> <p>๑๑. โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร</p> <p>อาคาร ๑ ชั้น ๒</p> <p>โรงพยาบาลรามาธิบดี</p> <p>โทร. ๐๒-๒๐๐-๕๐๓๑</p> <p>๐๒-๒๐๐-๓๘๓๕</p> <p style="text-align: center;">(วันและเวลาในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ร่างกายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)</p>
<p>๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>๒. คณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>๔. คณะกายภาพบำบัด</p> <p>๕. คณะเทคนิคการแพทย์</p> <p>๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๗. คณะศิลปศาสตร์</p> <p>๘. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</p> <p>๙. คณะสัตวแพทยศาสตร์</p> <p>๑๐. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์</p> <p>๑๑. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p> <p>๑๒. วิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>๑๓. วิทยาลัยราชสุดา</p> <p>๑๔. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา</p> <p>๑๕. วิทยาลัยศาสนศึกษา</p> <p>๑๖. สถาบันโภชนาการ</p>	<p>ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก</p> <p>โทร. ๐๒-๘๕๕-๖๖๐๐ ต่อ ๑๒๐๗</p> <p style="text-align: center;">(วันและเวลาในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ร่างกายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)</p>

ส่วนงานที่นักศึกษาเข้าศึกษา	สถานพยาบาลตรวจสอบสุขภาพ
<p>๑๗.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม</p> <p>๑๘.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย</p> <p>๑๙.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล</p> <p>๒๐.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน</p> <p>๒๑.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้</p> <p>๒๒.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p> <p>๒๓.โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา</p> <p>๒๔.โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ</p> <p>๒๕.โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ สันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย</p>	<p>ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๑๒๐๗</p> <p>(วันและเวลาในการเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ ร่างกายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)</p>